
Aðalfundur	ÍPS	10.01.2018	

1. Kosning	fundarritar	og	fundarstjóra	
• Ingibjörg	fundarstjóri	
• Pétur	Rúðrik	fundarritari	

2. Skýrsla	stjórnar	
• Verður	bætt	við.		

3. Gjaldkeri	leggur	fram	skoðaða	reikninga	
a. Ingibjörg	leggur	þá	fram.	
b. Fylgiskjölum	(Reikningar)	verður	bætt	við.	
c. Umræða	um	skýrslu	stjórnar	eða	reikninga.	

i. Hallgrímur	Egilsson	-	Suðurland	er	að	greiða	500	kr.	aukalega	í	mótstjórn,	er	
þessu	haldið	til	haga	og	hvað	er	upphæðin	mikil.	

1. Ingibjörg	sagði	að	þessu	væri	haldið	til	haga	og	upphæðin	er	69.000	þús.	
kr.	

ii. Peta	–	ÍPS	skuldar	Þór	fyrir	spjaldaleigu	2016	og	ÍPS	á	inni	hjá	Þór	fyrir	árði	2016.	
1. Búið	að	leysa	ríg	sem	var	á	milli	og	verður	klárað	fljótlega.	

iii. Björgvín	–	Skuld	PFR	við	ÍPS.	Hvernig	er	hún	tilkomin.	
1. Ingibjörg	–	Munurinn	liggur	m.a.	í	fjölda	þátttakenda	og	félagsgjöldin	

eru	skráð	250.000	þús.	kr.	en	eru	270.000	þús.	kr.		
2. Peta	–	PFR	ræðir	við	gjaldkera	ÍPS	og	farið	verður	yfir	þetta	og	leyst.	

iv. Friðrik	–	Er	rekstrarhagnaður	440.000	þús.	en	eignir	sem	eru	færðar	þarna	eru	
með	skuldum	sem	eiga	eftir	að	koma	inn.		

1. Ingibjörg	–	Hagnaðurinn	er	rúmlega	440.000	þús.	og	skuldirnar	eru	
eignfærðar.	

v. Vitor	–	Bað	um	reikningsnúmer	til	að	leggja	inn	fyrir	skuld	tengt	píluspjöldum.	
d. Reikningar	lagðir	fram	til	samþykktar	

i. Samþykkt	með	fyrirvara	á	því	að	skoðuð	verði	skuld	PFR	við	ÍPS.	Gjaldkerar	
munu	hittast	og	klára	þetta.	

4. Ákvörðun	Árgjalds	
a. Lagt	til	að	gjald	verði	óbreytt	út	frá	ákvörðun	síðsta	aðalfundi.	
b. Umræða	

i. Halli	–	Hvar	greiða	félagsmenn	gjald	sitt	til	ÍPS.	
ii. Ingibjörg	–	Það	er	ákvörðun	félagsmanna.	

c. Árgjald	lagt	til	samþykktar.	
i. Samþykkt	samhljóða.	

5. Lagabreytingar	
a. Lagt	til	að	ný	stjórn	ásamt	stjórnarmönnum	sem	hætta	fái	tíma	til	að	skoða	þetta	komi	

með	betri	og	skýrari	lagaumhverfi	og	geti	svo	kallað	til	aukaaðalfundar	til	að	klára	þessar	
lagaumhverfi	ef	svo	ber	undir.	

b. Umræða.	
i. Ósk	var	um	frá	norðanmönnum	að	senda	lagabreytingar	með	góðum	fyrirvara	til	

að	hægt	sé	að		skoða	og	koma	með	athugasemdir.	
ii. Ingibjörg	–	Þetta	er	góð	tillaga	og	þetta	þarf	að	skoða	samhliða	breytingum	á	

laga-	og	regluumhverfi	ÍPS.	



c. Fundarmenn	voru	sammála	þessu.	
6. Aðrar	tillögur	

a. N/A	
7. Kosning	samkvæmt	9.	grein.	

a. Öll	stjórnin	er	að	hætta.	
i. Eru	einhver	framboð	til	stjórnar.	

1. Óli	Guðmundsson	bauð	sig	fram	sem	forseta	og	kynnti	sig.	
b. Kosning	forseta	

i. Óli	Guðmundsson	bauð	sig	fram	og	var	kosinn	sem	nýr	forseti	ÍPS	samhljóða.	
c. Kosning	varaforseta	

i. Jón	Björn	Ríkaharðsson	býður	sig	fram	til	varaforseta	og	var	kosinn	sem	nýr	
varaforseti	ÍPS	samhljóða.	

d. Meðstjórnendur	
i. Viðar	Valdimarsson	býður	sig	fram	sem	meðstjórnandi	og	var	kosinn	

meðstjórnandi	ÍPS	samhljóða.	
e. Endurskoðandi	reikninga	

i. Ingibjörg	býður	sig	fram	sem	endurskoðandi	reikninga	og	var	kosin	sem	
endurskoðandi	reikninga	ÍPS	með	öllum	greiddum	atkvæðum	nema	einu.	(Vitor).	

f. Ekki	fleiri	framboð.	
i. Ingibjörg	lagði	til	að	forseti	og	nýjir	stjórnarmeðlimir	skoði	áhuga	félagsmanna	til	

stjórnarsetu	og	kalli	svo	til	auka	aðalfundar	til	að	samþykkja	nýja	stjórnarmenn.	
8. Önnur	mál	

a. Halli	Egils	–	Tvö	mál,	mun	senda	tillögur	og	verður	bætt	við.	Gert	er	ráð	fyrir	að	ný	stjórn	
skoði	þetta	á	klári.	

i. 9	pílu	leikur	
1. Til	viðbótar	við	100.000	þús.	kr.,	þá	bætast	við	50-100	kr.	af	

þátttökugjaldi	allra	spilara.	
2. Verður	að	gildur	leikur	á	ÍPS	móti,	móti	á	vegum	aðilafélaga	ÍPS,	

opinberum	mótum	erlendis	(WDF/BDO	og	PDC/PDC-NB)	
ii. Umræða	um	9	pílu	leik	

1. Ingibjörg	–	Spurning	hvort	þetta	eigi	að	vera	í	mótum	PDC/PDC-NB.	
2. Norðanmenn	telja	ekki	að	þurfi	að	bæta	við	100.000	þús.	kr.	Einnig	

hvort	öldungarmót	eigi	að	vera	inn	í	þessu.	
3. Pétur	–	Held	að	öll	mót	innan	ÍPS	ættu	að	vera	í	þessu.	
4. Maggi	–	Félagsmót	einnig	en	ákveðin	fyrirfram.	
5. 	

iii. Aðildafélög	að	ÍPS	–	Tillögur	sendar	á	nýja	stjórn.	Skerpa	á	reglum	og	gera	
bragabót	á	umgjörð	félaga.	

iv. Umræða	-	Aðildafélög	að	ÍPS.	
1. Halli	–	Lagði	til	að	félög	hefðu	eitt	ár	til	að	laga	sín	mál	ef	af	þessu	

verður.	
2. Ingibjörg	–	Verður	tekið	upp	á	aukaaðalfundi.	

b. Pétur	–	Foreldraráð.	Unnið	með	nýrri	stjórn	að	framfylgja	þessari	hugmynd.	
c. Peta	–	Úrtökumót	haldið	á	Akureyri	–	Tæpur	tími	til	að	ganga	frá	ferðatilhögun.	



i. Umræða	–	Úrtökumót	
1. Tillaga	til	stjórnarinnar	að	skoða	hvort	eigi	að	breyta	dagsetningum	á	

úrtökumóti	og	þá	gera	tilfærslu	á	íslandsmóti	301	samhliða	því.	
a. Skoða	þarf	hvort	einhverjir	hafi	þegar	gert	ráðstafanir.	
b. Norðanmenn	eru	sáttir	við	þetta.	

d. Guðrún	–	Leggur	til	að	verðlaunafé	karla	og	kvenna	sé	jafnað.		
i. Óli	G.	ný	kjörin	forseti	er	sammála	þessu	og	mun	vinna	að	þessu	með	nýrri	

stjórn.	
e. Ingibjörg	–	Winmau	Iceland	Open	–	Kastið.is	býður	upp	á	að	taka	það	að	sér.	

i. Óli	G.	forseti	ætlar	að	taka	þessa	umræðu	með	forsvarsmönnum	Kastsins	og	
nýrri	stjórn.	

	

Fundi	slitið	21.42.	


